

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 01 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NĂM 2023
Môn thi: NGỮ VĂN

(Dùng cho mọi thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm)
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (4,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ xa xôi, có một nơi mà người ta gọi là “Ngôi nhà có 1000 chiếc gương”. Có một chú chó nhỏ yêu đời nghe nói về nơi này nên quyết định đến thăm. Khi đến nơi, chú ta hăm hở phóng nhanh lên các bậc thang dẫn đến cửa của căn nhà với tâm trạng vui vẻ. Chú đưa mắt nhìn qua cửa, đôi tai vểnh cao và đuôi vẫy ra dáng mừng rỡ. Thật ngạc nhiên! Chú phát hiện ra có 1000 chú chó nhỏ vui vẻ khác đang nhìn chú và cũng đang vẫy đuôi hớn hờ y như chú. Chú nở một nụ cười thật tươi tắn và, lạ chưa, chú được đáp lại ngay cũng với 1000 nụ cười rạng rỡ như thế. Khi rời khỏi ngôi nhà, chú chó vui vẻ tự nhủ: “Nơi này thật kì diệu. Mình sẽ đến đây thường xuyên”.

Trong làng, có một chú chó nhỏ khác cũng quyết định đến thăm ngôi nhà. Chú chó này không có được tính khí vui vẻ như chú chó đầu tiên. Khi đến ngôi nhà, chú ta chậm rãi leo lên từng bậc cầu thang rồi cúi đầu lom khom nhìn qua cửa. Chú cũng thấy bên trong là 1000 chú chó khác nhưng sao chúng trông chẳng thân thiện chút nào. Con nào con nấy cũng nhìn vào chú chằm chằm. Chú liền phản ứng bằng cách cất tiếng gầm gừ với đám chó ấy và rồi lại khiếp sợ khi thấy 1000 con chó kia gầm gừ đáp trả, gần như tức thời. Không chần chừ, chú chó cụp đuôi bỏ đi ngay và tự nhủ: “Nơi này thật ghê rợn, mình sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa”.

Trong cuộc sống, mọi khuôn mặt xung quanh bạn là những chiếc gương phản chiếu của chính bạn. Vậy bạn đã nhìn thấy gì trên gương mặt người đối diện với bạn nào?

(Ngôi nhà có một nghìn chiếc gương, in trong Hạt giống tâm hồn, tập hai, NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014, tr. 131-132)

- Chép lại các câu văn có chứa lời dẫn trực tiếp trong văn bản trên.
- Sau khi tới ngôi nhà có 1000 chiếc gương, vì sao chú chó thứ nhất nghĩ đó là một nơi “thật kì diệu”, còn chú chó thứ hai lại cho rằng nơi ấy “thật ghê rợn”?
- Nhận xét về vai trò của đoạn kết văn bản.
- Viết một đoạn văn (khoảng 12-15 câu) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến: *Khi bạn mỉm cười với cuộc đời, cuộc đời sẽ mỉm cười với bạn.*

Câu 2. (6,0 điểm)

Viết bài văn phân tích nhân vật bé Thu trong đoạn trích tác phẩm *Chiếc lược ngà* của Nguyễn Quang Sáng (*Ngữ văn 9*, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2020).

HẾT

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh:..... Số báo danh:

